

# Những điểm du lịch hấp dẫn dịp Quốc khánh

11:47 17/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Từ Hạ Long với các combo ăn chơi ngon bổ rẻ tại Sun World tới công viên nước Sầm Sơn sôi động tại Thanh Hóa hay Sa Pa với lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan thể hiện lòng tự hào dân tộc và lễ hội mùa vàng bản Mây tung bùng, nhiều điểm đến phía Bắc đang chờ đón du khách với ngàn vạn trải nghiệm thú vị dịp 2/9 này.**

## Hạ Long, combo ăn chơi không lo về giá

Chỉ cách Hà Nội khoảng 1,5 giờ lái xe, sở hữu hạ tầng hiện đại, hệ thống giao thông phát triển và vịnh biển được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Hạ Long luôn có sức hút đặc biệt với du khách trong nước và quốc tế. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 này, viên ngọc của miền Bắc tiếp tục mời gọi du khách trải nghiệm một loạt hoạt động hấp dẫn với các ưu đãi đặc biệt.



Bên cạnh lịch trình quen thuộc như tắm biển, đi du thuyền trên vịnh, khám phá hang động, du khách có thể vui chơi quên lối về và thưởng thức ẩm thực đa dạng trong không gian tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long. Đặc biệt, các combo ưu đãi sẽ giúp du khách nạp năng lượng và thỏa sức khám phá mà không lo lắng về chi phí.



Từ 01/08 đến 02/09/2024, Sun World Hạ Long dành tặng du khách ưu đãi lớn với combo 3 công viên gồm công viên Rồng, công viên nước Lốc Xoáy và cáp treo Nữ Hoàng, đôi mặt trời chỉ với 500.000 đồng/người lớn và 400.000 đồng/trẻ em. Combo 3 công viên kèm buffet cũng chỉ còn 650.000 đồng/người lớn và 550.000 đồng/ trẻ em- mức giá quá hợp lý để có thể ăn thật no, chơi thật đã suốt cả ngày dài.



Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, Hạ Long cũng là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng với khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long tại Bãi Cháy hay Yoko Onsen Quang Hanh - resort tắm khoáng nóng cách Hạ Long khoảng 15 phút lái xe, sở hữu nguồn nước khoáng nóng giàu khoáng chất, giúp thư giãn và tăng cường sức khỏe.

Đừng quên ghé thăm quảng trường 30/10 trong hai ngày 1/9 và 2/9 để trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu vô cùng độc đáo, tham quan và chiêm ngưỡng đêm khinh khí cầu màu sắc và trình diễn dù lượn động cơ.

### **Sầm Sơn, vui cả ngày lẫn đêm**

Đừng nghĩ đến Sầm Sơn chỉ là để tắm biển nữa. Với công viên nước Sun World Sầm Sơn, giờ đây, điểm đến được yêu thích của du khách phía Bắc mỗi dịp hè sẽ có thêm cả loạt trải nghiệm vui trọn ngày dài.



Với quy mô đầu tư và diện tích lớn, Sun World Sầm Sơn mang đến những trải nghiệm đẳng cấp không thua kém bất kỳ công viên vui chơi giải trí nào trên thế giới. Điểm nhấn của công viên là hồ tạo sóng vịnh sóng thần rộng 6.100 m<sup>2</sup> và bờ biển nhân tạo dài 179m đầy phấn khích và sáng khoái.



Du khách còn có thể thư giãn trên sông lười dài 550m, đắm mình giữa không gian xanh mát của hàng ngàn cây dừa. Với nhiều trò chơi lần đầu tiên xuất hiện tại châu Á - Thái Bình Dương, từ trò chơi cảm giác mạnh đến những đường trượt đầy phấn khích, Sun World Sầm Sơn là thế giới nước đầy thử thách và niềm vui cho mọi lứa tuổi.



Đêm Sầm Sơn giờ đây cũng không chỉ loanh quanh mấy điểm vui chơi trẻ em trên bãi biển hay lang thang café rồi về ngủ sớm nữa. Quảng trường biển và trực cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn có quy mô bậc nhất Việt Nam, với show trình diễn nhạc nước rực rỡ sắc màu diễn ra mỗi tối cùng khu chợ đêm và các dãy phố thương mại sầm uất giờ đây đang biến Sầm Sơn thành một điểm chơi đêm đầy hấp dẫn ở Thanh Hóa

### **Fansipan Sa Pa, tung bừng lễ hội mùa vàng, sống lại thời thanh xuân với show diễn đặc biệt**

Khi phong trào “biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc” lan rộng, nóc nhà Đông Dương Fansipan cũng rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa. Dịp lễ 2/9 này, Fansipan chào đón du khách với những trải nghiệm ý nghĩa và độc đáo.



Đường lên đỉnh Fansipan ngập tràn niềm vui khi bạn được ngắm nhìn mây núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng óng tới tận chân trời, suối Mường Hoa trong vắt, những cây vân sam hàng trăm năm tuổi...



Đặc biệt, tham gia lễ thượng cờ tại đỉnh Fansipan, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên kỳ đài cao nhất, chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên. Giữa biển mây trắng bồng bênh và cảnh sắc hùng vĩ của núi non từ độ cao 3.142 mét, bất kỳ người con Việt nào cũng sẽ cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc vô bờ bến.



Cũng trong dịp này, khu du lịch Sun World Fansipan Legend biến Sa Pa thành thiên đường mùa vàng với lễ hội “mùa vàng bản Mây”. Du khách sẽ được hòa vào không gian sôi động mùa lúa chín, trải nghiệm các hoạt động dân gian Tây Bắc như giã bánh dày, làm cốm và thưởng thức ẩm thực vùng cao thơm ngon. Với giá ưu đãi chỉ từ 250.000 VND cho trẻ em và 300.000 VND cho người lớn, bạn có thể tận hưởng những món ăn nóng hổi, thuần chất Tây Bắc, do chính tay bà con dân tộc chế biến, trong không gian thu se lạnh khoan khoái.

Ngoài ra, vào 1/9, show ca nhạc “đốc mộng mơ” với sự trở lại của cặp đôi Đan Trường và Cẩm Ly sẽ thắp sáng đêm bản Mây, mang đến những bản tình ca cảm xúc trong một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Vé cho đêm nhạc đã được mở bán tại website với nhiều hạng vé và combo ưu đãi để kết hợp tham quan và thưởng thức show trong kỳ nghỉ lễ.



	<b>Mộng mơ</b>	<b>Ký ỨC</b>	<b>Thanh xuân</b>	<b>Tương tư</b>	<b>Hoài niệm</b>
<b>COMBO 1</b> - Vé xem Show - Vé tàu hỏa Mường Hoa - Ăn tối Buffet BBQ tại Bản Mây	1.950.000	1.750.000	1.550.000	1.350.000	1.150.000
<b>COMBO 2</b> - Vé xem Show - Vé tàu hỏa Mường Hoa - Vé cáp treo Fansipan	2.250.000	2.050.000	1.850.000	1.650.000	1.450.000
<b>COMBO 3</b> - Vé xem Show - Vé tàu hỏa Mường Hoa - Vé cáp treo Fansipan - Ăn tối Buffet BBQ tại Bản Mây	2.650.000	2.450.000	2.250.000	2.050.000	1.850.000

Các combo ưu đãi trải nghiệm Fansipan Sa Pa và xem show "Đốc Mơng Mơ Bản Mây" (Đơn vị: VND)

Với combo 3 hạng vé mộng mơ, khán giả có thể tiết kiệm đến gần 800.000 VND tiền xem show, di chuyển, kết hợp du lịch và ăn uống thỏa thích. Đây là cơ hội hiếm có, đặc biệt là trong dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ 2/9.

**Hà Lê**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/nhung-diem-du-lich-hap-dan-dip-quoc-khanh>